



โครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ  
**“บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอน  
 และการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2”**

(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning  
 and Social Engagement in South Korea # 2)

ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

### ที่มาของโครงการ

สถาบันอุดมศึกษาเป็นหน่วยงานที่มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งต่อการพัฒนาสังคมผ่านช่องทางหลัก 3 ประการ คือ การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพสู่สังคม การวิจัยเพื่อสร้างความรู้ใหม่ และการบริการวิชาการเพื่อแก้ปัญหาของสังคม ซึ่งทั้งสามช่องทางนี้นั้นเรียกว่า “วิชาการ” ของมหาวิทยาลัย นอกจากนี้ยังมีช่องทางที่สี่ที่มหาวิทยาลัยต่าง ๆ ได้ทำเพื่อสังคมอยู่ตลอดมา คือ “งานอาสาสมัคร” ซึ่งเป็นหน้าที่ของพลเมืองที่ดีทั้งในฐานะปัจเจกและในฐานะองค์กรที่เป็นตัวอย่างของสังคมพึงกระทำทั้งในยามปกติและในยามที่มีภัยพิบัติ เพื่อช่วยเหลือผู้ที่ด้อยโอกาสหรือผู้ที่กำลังเดือดร้อน ปัจจุบันมีการผนวกแนวคิดด้าน “จิตอาสา” และประสบการณ์ด้าน “งานอาสาสมัคร” เข้าไปในภารกิจทางวิชาการทั้ง 3 ด้านของมหาวิทยาลัยอย่างแนบแน่น เพื่อให้ผลผลิตของมหาวิทยาลัยมีจุดยืนที่มั่นคง เพื่อสังคม ไม่หลงไปในทางพาณิชย์เพียงด้านเดียว กล่าวคือ ให้นักศึกษาที่สำเร็จออกมาเป็นบัณฑิต เป็นผู้มีจิตสาธารณะ เอื้ออาทรต่อผู้ด้อยโอกาส และให้ผลงานวิจัยและผลงานบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยทุกสาขาวิชาเป็นไปเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมและความยั่งยืนของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กระแสการทำงานอาสาสมัครเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางจนรัฐบาลประกาศวาระ “การให้และการอาสาช่วยเหลือสังคม” เป็นวาระแห่งชาติในปี 2550 การส่งเสริมกิจกรรมอาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษาเริ่มต้นตัวและแพร่หลายในประเทศไทยมากยิ่งขึ้นตามมา มีการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครในหลากหลายรูปแบบ เช่น การส่งเสริมกิจกรรมนักศึกษา สร้างรายวิชาเลือกเสรี/วิชาบังคับเลือก/วิชาศึกษาทั่วไปหรือเป็นส่วนหนึ่งของการจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ และการก่อตั้งศูนย์อาสาสมัครในสถาบันอุดมศึกษา เป็นต้น

สถาบันคลังสมองของชาติ ตระหนักถึงความสำคัญของสถาบันอุดมศึกษาในการเสริมสร้างประสบการณ์ตรงแก่นิสิต/นักศึกษาในมหาวิทยาลัยผ่านการทำงานอาสาสมัครเพื่อสังคม ประกอบกับปัจจุบันสถาบันอุดมศึกษาในประเทศไทยได้ให้ความสำคัญและมีบทบาทในการส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะของนิสิต/นักศึกษา โดยผ่านกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการเป็นอาสาสมัครทั้งกระบวนการเรียนรู้ในห้องเรียน (Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) รวมทั้งการส่งเสริมผ่านการทำงานวิชาการเพื่อสังคมในมิติต่าง ๆ ร่วมกับชุมชน จึงเกิดความร่วมมือกับหน่วยงานอาสาสมัครในต่างประเทศผ่านโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “การบริหารจัดการอาสาสมัครและนักวิชาการเพื่อสังคมในประเทศญี่ปุ่น” (Management of student Volunteers and Socially-Engaged Academics in Japan) ในปี 2557 – 2559 และประเทศเกาหลีใต้ ในปี 2560 เกิดการนำประสบการณ์ในโครงการมาใช้ต่อยอดการ



ทำงาน เกิดการปรับเปลี่ยนและพัฒนากระบวนการส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยหลายแห่ง เช่น การนำกระบวนการอาสาสมัครมาปรับใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนในห้องเรียน (Curriculum) และ นอกห้องเรียน (Extra-Curricular Activities) การจัดตั้งศูนย์อาสาสมัครในมหาวิทยาลัย การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างอาจารย์ในมหาวิทยาลัยไทยและต่างประเทศ เป็นต้น

จากผลสืบเนื่องดังกล่าวสถาบันคลังสมองของชาติ จึงกำหนดจัดโครงการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการ “บทบาทมหาวิทยาลัยกับการส่งเสริมกระบวนการอาสาสมัครเพื่อการเรียนการสอนและการทำงานเพื่อสังคมในประเทศเกาหลีใต้ ครั้งที่ 2 ”(University and Promotion of Volunteering for Teaching & Learning and Social Engagement in South Korea # 2) ขึ้นระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้ โดยความร่วมมือกับ Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA) องค์กรอาสาสมัครประเทศเกาหลีใต้ ที่มีภารกิจส่งเสริมการทำงานอาสาสมัคร การฝึกอบรม และทำหน้าที่ประสานงานความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้และนานาชาติ เพื่อสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัยชั้นนำของประเทศเกาหลีใต้ที่มีการนำกระบวนการอาสาสมัครเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาคุณภาพบัณฑิตอย่างต่อเนื่อง รวมไปถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานอาสาสมัครที่มีประสบการณ์ทำงานร่วมกับมหาวิทยาลัยของประเทศเกาหลีใต้ อันจะนำไปสู่การพัฒนางานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยร่วมกันอย่างต่อเนื่องต่อไป

### วัตถุประสงค์

1. เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับกลไกสนับสนุนงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยผ่านการส่งเสริมความร่วมมือทางวิชาการด้านการเรียนการสอน การบริการวิชาการ การแลกเปลี่ยนทางวิชาการ และพูดคุยกับมหาวิทยาลัยชั้นนำและองค์กรอาสาสมัครของประเทศเกาหลีใต้
2. เพื่อสนับสนุนให้เกิดการพัฒนาคลังส่งเสริมงานอาสาสมัครในมหาวิทยาลัยของไทย
3. เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการและเครือข่ายความร่วมมือระหว่างสถาบันอุดมศึกษาไทยและประเทศเกาหลีใต้

### ระยะเวลาในโครงการฯ

ระหว่างวันที่ 12 – 17 พฤศจิกายน 2561 ณ กรุงโซล ประเทศเกาหลีใต้

### กลุ่มเป้าหมาย

อธิการบดี รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ คณบดี รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้อำนวยการสำนัก หัวหน้าภาควิชา/สาขา อาจารย์ และบุคลากรของสถาบันอุดมศึกษาที่มีบทบาทหน้าที่ในการส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนานักศึกษาด้านการเรียนรู้และการพัฒนาจิตสำนึกสาธารณะ, Character Education, การจัดการเรียนการสอนด้วยแนวทาง Service Learning /Active Learning / Community Service /Socially-Engaged Academics หรือผู้ที่มีความสนใจงานวิชาการเพื่อสังคมผ่านกระบวนการทำงานอาสาสมัครเพื่อชุมชนและสังคม รั้งจำนวนจำกัดเพียง 20 ท่าน



### ค่าลงทะเบียน

**ท่านละ 75,000 บาท** ค่าลงทะเบียนนี้รวมค่าบัตรโดยสารเครื่องบินไป-กลับของสายการบิน (กรุงเทพฯ – โซล (อินชอน)) ค่าประกันการเดินทาง ค่าเดินทางระหว่างศึกษาดูงานในกรุงโซล (รถบัส) ค่าอาหารมื้อกลางวัน ค่าที่พัก (พักคู่) ราคา "ไม่รวม" อาหารเย็น (ตามอัธยาศัย) ทั้งนี้ท่านสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ <http://www.knit.or.th/volunteer> ภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 และโอนเงินเพื่อชำระค่าลงทะเบียน ภายในวันที่ 30 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ : เนื่องจากรับจำนวนจำกัดท่านสามารถสมัครออนไลน์เพื่อสำรองที่นั่งก่อนภายในวันที่ 26 ตุลาคม 2561 จากนั้นสถาบันฯ จะมีหนังสือยืนยันการสมัครเข้าร่วมโครงการฯ พร้อมชี้แจงรายละเอียดการชำระค่าลงทะเบียนกลับไปอีกครั้งหลังท่านกรอกใบสมัครเข้าร่วมโครงการฯ กลับมายังสถาบันฯ เรียบร้อยแล้ว

### เครือข่ายองค์กรร่วมจัด

- สถาบันคลังสมองของชาติ (Knowledge Network Institute of Thailand: KNIT)
- Global Volunteer Cooperation in Korea (GVC KOREA)

### หมายเหตุ

(1) ทางสถาบันฯ ขอเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกการเดินทางหากมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ ไม่ครบตามจำนวน  
(2) ทางโครงการได้เตรียมล่ามแปลภาษาเกาหลี – ไทย เพื่อรับผิดชอบการแปลภาษาทั้งในการแลกเปลี่ยนตลอดโครงการเนื่องจากเป็นภาษาหลักในการนำเสนอและพูดคุยของหน่วยงานต่าง ๆ ในระหว่างโครงการ

### ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

คุณสุกัญญา เศษขุนทด โทรศัพท์ 02-126-7632-34 ต่อ 103 อีเมล Sukanya@knit.or.th หรือคุณสมเกียรติ กิตติเมธาวิรัตน์ 02-126-7632-34 ต่อ 123 อีเมล Somkiat@knit.or.th